
(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

ประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  
วันที่  11  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

 
ผู้มาประชุม 
 1.นายถวิล    อินทะโสม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 2.นายนพรัตน์    บุญคุ้ม   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 3.ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 4.นายวสันต์    หงษาบาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 1 
 5.นายเสถียร    แดนเงิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 2 
 6.นายกิตติ    ศรีหาโคตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 4 
 7.นางสุพัตรา    พิพิธ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 5 
 8.นายบัวเรียน    พาสี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 6 
 9.นายชูศักดิ์    แสนเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 7 
 10.นางปทุมวัน   ศิริเลี้ยง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 8 
 11.นายกฤษณะ   แก้วเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 9 
 12.นายอนุศักดิ์    พุทธสา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 11 
 13.นายอุทัย    วงศ์เสน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 12 
 14.นายสุรเดช    ชื่นโพธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 13 
 15.นายรักพงษ์    ไชยสาส์น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 14 
 16.นายธนวัฒน์    สมสอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 16 
 17.นายสมศักดิ์    เหลาสิงห์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 17 
 18.นายบุญมี    หาชนนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 18 
 19.นายประสิทธิ์   ฤทธิ์วาปี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 19 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นายยอดชาย    วังตะพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 10 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายอภิศักดิ์  พรมโท   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 2.นายทวีศักดิ์  ถาพร   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 3.นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
 4.นายสมชาติ  สาริโท   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
 5.นางกันต์กมล  ไชยราช   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
 6.นางนิตยา  ตาน้อย   ผู้อำนวยการกองคลัง 
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 7.นายเกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 8.นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ  หัวหน้าสำนักปลัด 
 9.นางสาววัชราภรณ ์ ประทุมพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10.นายเอกสิทธิ์  เพลิดพราว  นิติกร 
 11.นางสาวกัญญนันท์ จันทรากุลนนท์  เจ้าพนักงานธุรการ 
 12.นางวารี  เหมะเทวัญ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ(ลูกจ้างประจำ) 
 13.นางสาววิชุฎา  วงษ์หงษ์สา  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 14.นางสาวสุชัญญา อุทัยแสง   ผช,นักทรัพยากรบุคคล 

 
ผู้เข้าประชุม  19 คน   
ลา    1 คน  
ขาดเข้าประชุม  - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  14 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว เรียนท่านประธานที่เคารพ บัดนี้ได้เวลาประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 และสมาชิกสภาฯ 
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอกราบเรียนเชิญท่านถวิล อินทะโสม ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 

มิถุนายน 2565 
ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานการประชุม

ครั้งก่อน ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 
ว่ามีข้อใด แก้ไขหรือไม่  

ที่ประชุม   - ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม จำนวน 17 เสียง 
ที่ปะชุม   - รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1.พิจารณาเห็นชอบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายละเอียดรายการ/

โครงการพัฒนา (กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม และจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565) (โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านสงเปลือย ม.9) 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.  - นายอภิศักดิ์ พรมโท  (ตามแบบเสนอญัตติ) ตามบันทึกข้อความกองช่างองค์การ

บริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  ที่ อด 73203/234  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2565   เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการจ่ายขาดเงินสะสม และจ่ายขาดเงินสำรองสะสม     ประจำประ
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามรายการจ่ายขาดเงินสะสม และจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยกองช่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายละเอียดใน
สาระสำคัญที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

              ดังนั้น ข้าพเจ้านายอภิศักดิ์  พรมโท  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  และ
ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบงบจ่ายเงินสะสม  และจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ดังกล่าว เบื้องต้นปรากฏว่า มีโครงการที่มีความจำเป็นต้องแก้ไข  
รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณโครงการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างเร่งด่วน  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  เพ่ือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอมอบให้
ผู้อำนวยการกองช่าง นำเสนอรายละเอียด 

ผู้อำนวยการกองช่าง  - นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์ -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   

ข้อความเดิม  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านสงเปลือย ม.9 เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.

ภายในหมู่บ้านบ้านสงเปลือย ม.9 จากบ้านนางทองสา  วัฒนะ – นายสมศักดิ์ สุ่ยหาวงษ์ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
(หรือก่อสร้างถนน คสล.พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร) (ทั้งนี้ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เสอเพลอกำหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม ฉ.6 (ครั้งที่ 
1/2565) หน้า 6 ลำดับ 10 (จ่ายจากเงินสะสม) 
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ข้อความใหม่    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านสงเปลือย ม.9 เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.

ภายในหมู่บ้านบ้านสงเปลือย ม.9 จากบ้าน นายแสวง    สดศรี – นายสมศักดิ์ สุ่ยหาวงษ์ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
(หรือก่อสร้างถนน คสล.พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร) (ทั้งนี้ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เสอเพลอกำหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  ฉ.6 (ครั้งที่ 
1/2565) หน้า 6 ลำดับ 10 (จ่ายจากเงินสะสม)   

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติสภาฯ ใน
การพิจารณาเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายละเอียดรายการ/โครงการพัฒนา (กรณี
ขอใช้จ่ายเงินสะสม และจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
(โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านสงเปลือย ม.9) 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ท่านใดเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายละเอียด

รายการ/โครงการพัฒนา (กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม และจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565) (โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านสงเปลือย ม.9) โปรด
ยกมือ 

มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท ์
  องค์ประชุมจำนวน  18  เสียง   
  เห็นชอบ  17       เสียง 

- สรุป สภาฯ เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายละเอียดรายการ/
โครงการพัฒนา (กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม และจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565) (โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านสงเปลือย ม.9) 

เวลา  10.30  น.  - พักเบรก  - 
เวลา  10.45  น.  - เริ่มประชุมเพื่อพิจารณา ต่อ 

   5.2.พิจารณาเห็นชอบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายละเอียดรายการ/
โครงการพัฒนา (กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม และจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565)  (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4) 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.  - นายอภิศักดิ์ พรมโท  (ตามแบบเสนอญัตติ) ตามบันทึกข้อความกองช่างองค์การ

บริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  ที่ อด 73203/236  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม  2565  เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการจ่ายขาด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามรายการจ่าย
ขาดเงินสะสม และจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยกอง
ช่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายละเอียดในสาระสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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              ดังนั้น ข้าพเจ้านายอภิศักดิ์  พรมโท  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  และ
ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบงบจ่ายเงินสะสม  และจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ดังกล่าว เบื้องต้นปรากฏว่า มีโครงการที่มีความจำเป็นต้องแก้ไข
รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณโครงการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างเร่งด่วน  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  เพ่ือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอมอบให้
ผู้อำนวยการกองช่าง นำเสนอรายละเอียด 

ผู้อำนวยการกองช่าง  - นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์ -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   

ข้อความเดิม  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ 4 

จำนวน 449,800 บาท เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ 
4 เชื่อมระหว่างบ้านโนนขี้เหล็ก – โนนผาสุก จากสามแยกหมอวี-วัดบ้านโนนผาสุก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (หรือก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร) (ทั้งนี้ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เสอเพลอกำหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ข้อ 38 บันทึก
ข้อความ ขออนุมัติแก้ไขแผน(กองช่าง)  ลว.17 มี.ค.2565   (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)   

ข้อความใหม่    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ 4 

จำนวน 449,800 บาท เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ 
4 เชื่อมระหว่างบ้านโนนขี้เหล็ก – โนนผาสุก จากสามแยกหมอวี-วัดบ้านโนนผาสุก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  (ทั้งนี้ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เสอเพลอกำหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ข้อ 38 บันทึก
ข้อความ ขออนุมัติแก้ไขแผน(กองช่าง)  ลว.17 มี.ค.2565   (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)  

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติสภาฯ ใน
การพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายละเอียดรายการ/โครงการพัฒนา 
(กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม และจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)  
(โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4) 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ท่านใดเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายละเอียด

รายการ/โครงการพัฒนา (กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม และจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565)  (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4) โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท ์
  องค์ประชุมจำนวน  18  เสียง   
  เห็นชอบ  17       เสียง 

- สรุป สภาฯ เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายละเอียดรายการ/
โครงการพัฒนา (กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม และจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565)  (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4) 

5.3. พิจารณาเห็นชอบ ร่าง ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคารของ อปท.  

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)       

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

    ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่
   น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
   อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
   เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
    ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ 
   พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
   สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
    วาระท่ี 1 รับหลักการ 
ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท (ตามแบบเสนอญัตติ) อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น อำเภอกุมภวาปี ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.9/ว877 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 
เรื่อง การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการออกเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ........ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการทำความ
ดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้ 
โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรืออยู่ด้วย นั้น 

   ข้าพเจ้านายอภิศักดิ์ พรมโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จึงขอเสนอ
ญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
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องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
2565 ขอมอบให้หัวหน้าสำนักปลัด นำเสนอรายละเอียด 

หัวหน้าสำนักปลัด   - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ หลักการของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
เสอเพลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ให้มีข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารโดยสอดคล้อง
และเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

เหตุผล กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้ง
ระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ/เพ่ือเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็น
การช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ รายละเอียดตามร่างที่นำเสนอ 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้อภิปรายไปแล้ว มีท่านใดจะ
สอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 

รองประธานสภาฯ   - นายนพรัตน์ บุญคุ้ม ขอสอบถาม ในส่วนของสำนักงานหลังจากการดักไขมันแล้วน้ำ
จะไหลไปที่ไหน 

หัวหน้าสำนักปลัด   - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ  สำหรับสำนักงานจะมีรางระบายอยู่แล้ว บ่อดักไขมันมี
หลายรูปแบบ สำหรับในครัวเรือนอาจจะทำเป็นแบบง่ายๆ สามารถผลิตได้เองโดยก่อนที่น้ำ 
ล้างจานจะไหลออกไปให้เอาทรายไปรองดักไขมัน ตะกอน เศษอาหาร ที่เป็นสารแขวนลอย ก็
จะไหลไปติดที่ทรายก่อนที่น้ำจะไหลออกไป สามารถเปลี่ยนทรายได้เอง ในส่วนของแบบบ่อดัก
ไขมันได้หารือกับทางผู้อำนวยการกองช่างแล้ว หากประชาชนมาขอนุญาติก่อสร้างจะมีแบบ  
บ่อดักไขมันสำเร็จไว้ให้ตามแบบแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  
ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ.2565 หรือไม่ หากไม่มีจะถือว่าที่ประชุมรับหลักการแห่งร่างนี้  

ที่ประชุม   - ไม่มีข้อสงสัย 
ที่ประชุม   - สรุป เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 
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    วาระท่ี 2 แปรญัตติ 
ที่ประชุม   - ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ 
   วาระท่ี 3 ขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 ในการพิจารณาใน
วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ  
อันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ หรือมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม   - ไม่มีข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติ

สภาฯ ในการพิจารณาเห็นชอบ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม หากไม่มีจะขอมติสภาฯ ในการพิจารณาเห็นชอบ ร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ.2565 

 ท่านใดเห็นชอบ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท ์
  องค์ประชมุจำนวน  18  เสียง   
  เห็นชอบ  17       เสียง 

- สรุป สภาฯ เห็นชอบ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 

5.4.พิจารณาเห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ฉ.1 
(ครั้งที่ 1/2565) 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 
นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์  พรมโท (ตามแบบเสนอญัตติ) อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่  มท 

0810.3 /ว7467  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563 เรื่อง  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  ข้อ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570  ไปสู่การปฏิบัติ  4.2 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แล้ว หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ให้เป็นปัจจุบันก็สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่3) พ.ศ.2561  ข้อ 17    

   ข้าพเจ้านายอภิศักดิ์   พรมโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จึงขอเสนอ
ญัตติต่อ สภา องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ   เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอเห็นชอบแล้ว  จึงจะพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ตามระเบียบขั้นตอนต่อไป เพ่ือประโยชน์ของประชาชน และเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้ทันตามสถานการณ์เร่งด่วนในปัจจุบัน  ขอ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดแทน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์  ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ตามร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570)  ทบทวน ฉ.1 (ครั้งที่ 1/2565) ตามร่าง ที่ได้มอบให้ท่านสมาชิกได้ศึกษา ก่อน
หน้าแล้ว ตามนโยบายของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา ที่ต้องการทบทวนแผน ดังกล่าว ให้
เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ทราบปัญหาของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามระเบียบแผนฯที่
เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่การประชาคมหมู่บ้าน จากสมาชิกสภา/กำนั้น ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้นำเสนอ
ปัญหาเข้ามาเพ่ือเสนอองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
เรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วนเข้ามาแต่ละหมู่บ้าน และ ก็ได้ดำเนินการผ่านเวทีประชาคม
ระดับตำบล จนมาวันนี้ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  โดย
หลักการที่สำคัญคือ พิจารณาทบทวน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ตลอดจน ตัดแผนที่ไม่มี
ความสำคัญหรือมีความสำคัญน้อยกว่าออก หรือ โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน แล้ว หรือ สิ้นสุดโครงการแล้ว รวมถึงส่วนของกองงานที่ต้องปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
ส่วนกลาง และฝ่ายบริหารจึงเป็นที่มาของการ ประชุมเห็นชอบร่างแผน ดังกล่าวในวันนี้ 

  โดยสาระสำคัญ ของร่างจะประกอบด้วย  4  ส่วน 
     ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
     1. ด้านกายภาพ         
       2. ด้านการเมือง/การปกครอง        
      3. ประชากร        
      4. สภาพทางสังคม        
      5. ระบบบริการพ้ืนฐาน        
      6. ระบบเศรษฐกิจ        
          7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม                                                    
          8. ทรัพยากรธรรมชาติ                                                            
          9. อื่น ๆ ( ถ้ามีระบุด้วย ) 
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        ซึ่ง มีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น จำนวนประชากร ปัจจุบัน ที่ได้ทำ
หนังสือขอข้อมูลจาก อำเภอกุมภวาปี  และข้อมูลที่กองงานส่งให้เช่น ข้อมูลการสำรวจหมาแมว 
ข้อมูลเกษตรกรรมในพ้ืนที่ ฯลฯ 

       ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค         
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น   

  ปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนามหาภาคส่วนกลาง และจังหวัด ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจน วิสัยทัศน์ การบริหารงานของ คณะบริหารชุดใหม่ และนโยบายการบริหารงานที่
เกี่ยวข้อง 

       ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
                                         2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น     
             ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งได้เข้าประชุมเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา  ในส่วนของประชาคมตำบล ก็ยังคงได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเดิม ซึ่งครบทุกด้านการ
พัฒนาซึ่งยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตลอดจน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์มหาภาค อ่ืนๆ ฯลฯ    บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดตามร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เก่ียวข้องฯคะ                                                          

      ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
       1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์               
       2.การติดตามและประเมินผลโครงการ              
       3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น     
               4.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต       

การติดตามแผนยังคงเป็นรูปแบบเดิม ซึ่งให้อำนาจคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะ วางแนวทางติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบสั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับจึงนำเรียน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เพ่ือ
พิจารณาตลอดจนเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติ
สภาฯ ในการพิจารณาเห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ฉ.1 (ครั้งที่ 
1/2565) 

ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ท่านใดเห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ทบทวน ฉ.1 (ครั้งที่ 1/2565) โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท ์
  องค์ประชุมจำนวน  18  เสียง   
  เห็นชอบ  17       เสียง 

- สรุป สภาฯ เห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ฉ.1 
(ครั้งที่ 1/2565) 

เวลา 12.00 น.  - พัก รับประทานอาหารกลางวัน- 
เวลา 13.00 น.   - เริ่มประชุมเพื่อพิจารณา ต่อ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
6.1.รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดฯ 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารที่ได้

มอบให้ท่านสมาชิกสภาไปก่อนหน้านี้ นั้น คือเอกสารสรุปผลรายงานการประเมินผลการ
จัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดขั้นต่ำ  ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งใช้ข้อมูลประจำปี
งบประมาณ 2564 โดยแนวทาง ท่านนายกได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง 
ประกอบด้วยกองงานที่เกี่ยวข้อง ทุกกอง โดยจะแยกด้านตามความรับผิดขอบ ตามแนวทาง
ให้แจ้งผลต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ (เพ่ือทราบ) ซึ่งเราได้รายงานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว คือคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และยังนำผลการรายงานขึ้นเว็ปไซต์ อบต.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

หัวหน้าสำนักปลัด   - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ ขอเพ่ิมเติมสำหรับการประเมินผลการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดฯ เป็นการสรุปผลการประเมินฯ ปี 2564 ซึ่งในปีหน้าจะเป็นการสรุป
ของปี 2565 ทางตำบลเสอเพลอได้จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามเอกสารที่แจกให้จะ
เห็นว่ามีทั้งหมด 8 ด้าน จะเป็นการบันทึกลงระบบเพ่ือเป็นการตรวจสอบองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครอบคลุมหรือไม่ ซึ่งสมาชิกสภาฯ จะมีอำนาจหน้าที่หลัก 3 อย่าง ตาม มาตรา 46(1) 
คือ 1 เห็นชอบร่างแผน 2.เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ 3.ควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   - ไม่มี/รับทราบ 

6.2.รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) (เพื่อทราบ)  
ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นางสาววัชราภรณ์ ประทุมพงษ์ ขอขี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารที่ได้

มอบให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย ให้ระเบียบแผนฯ 
ข้อ 21 อำนาจนายก โดยตามระเบียบแผนฯได้ระบุให้แจ้งสภาท้องถิ่น (เพ่ือทราบ) ตาม พรบ.
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จัดตั้งที่กำหนด  ตามบันทึกข้อความ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ที่ อด 
73203 / 68 วันที่ 7 มีนาคม 2565 จำนวน 2 รายการ  

 1)โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ถนนลาดยาง-หนองนาคำวังนาผา  ม.1 
 2)โครงการเสริมผิวจราจร ม.9 บ้านนางทองสา วัฒนะ-สี่แยกบ้านนายสมศักดิ์ สุ่ยหาวงศ์ 
 โดยรายระเอียดที่เก่ียวข้อง (ตามเอกสารแนบท้าย) 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท ขอแจ้งว่าตำบลเสอเพลอได้รับโล่เกียรติคุณ ตำบลช่อสะอาด 

จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งทางนายกและรองนายกได้ไปรับโล่เมื่อวันที่ 7กรกฎาคม 2565 
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สปท. กรุงเทพฯ โดยจะมี 6 ตำบลใน
ประเทศไทย ที่ได้รางวัลนี้ 

   - ในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการแล้ว 
   - ในส่วนของวันพรุ่งนี้(12 กรกฎาคม 2565) การแห่เทียนพรรษาขอให้เจ้าหน้าที่จำทำ

หนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนด้วย ในส่วนของปีหน้าจะหารือการดำเนินการอีกครั้ง 
   - ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพรชนมพรรษาฯ จะมีกิจกรรมปล่อยปลา 

ปล่อยสัตว์น้ำ  
   - ขอแนะนำเจ้าหน้าที่ในการจัดห้องประชุมให้สลับการนั่งของสมาชิกสภาฯ ในการ

ประชุมแต่ละครั้งเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี และความคุ้นเคยกันให้มากข้ึน 
   - ฝากติดตามและตรวจสอบแผนฯ เพ่ือไม่ให้ตกหล่น 
   - ขอแจ้งในห้วงวันที่ 16-30 กรกฎาคม 2565 นายกจะเดินทางไปอบรมหลักสูตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม - นางพรธนา  สุริยะจันทร์ ขอนัดหมายท่านสมาชิกสภาฯ ที่จะนำส่งผู้สูงอายุ ที่วัดใหม่

สงเปลือย เวลา 08.30 น. และประชาสัมพันธ์ให้แจ้งไซส์เสื้อคณะกรรมการ รร.ผู้สูงอายุ 
หลังจากเลิกประชุม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์  ขอแจ้งเจ้าหน้าที่จะย้ายไปบรรจุ ตำแหน่ง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเชียงแหว นางสาววิชุฎา วงษ์หงษ์สา  

ส.อบต. หมู่ที่ 18   - นายบุญมี หาชนนท์ มีเรื่องหารือ 5 เรื่อง 
   1.ปัญหาในการรับส่งนักเรียนผู้สูงอายุ เนื่องจากรถรับส่งไม่เพียงพอกับ

จำนวนนักเรียน  
   2.เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่มที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  ขอ

สอบถามว่าสามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่ มีงบประมาณดำเนินการหรือไม่ 
   3.ขอสอบถามเรื่องการแต่งกายวันแห่เทียน 
   4.ขอหารือ บ้านเลขท่ี 108,131,20 ไม่มีเสาไฟฟ้า 
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   5.ขอขอบคุณการบริหารงานของผู้บริหารที่ทันท่วงทีในการแก้ไขปัญหาไม่ว่า
จะเป็น การลอกท่อระบายน้ำ หอกระจายข่าว  

นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ใช้เป็นรถหกล้อบริการได้หรือไม่ 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม - นางพรธนา  สุริยะจันทร์ ขอชี้แจงเรื่องเงินเศรษฐกิจชุมชน สำหรับกลุ่มปลูกถั่วลิสง 

หมู่ที่ 18 ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มให้เพ่ือรองรับการกู้เงิน
เศรษฐกิจชุมชน การขอรับเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง 
อบต.ไม่ได้มีงบอุดหนุน เงินเศรษฐกิจชุมชนยังเก็บเงินไม่ได้ต้องรอก่อน 

นายก อบต.  - นายอภิศักดิ์  พรมโท  ขอหารือกับทางเจ้าหน้าที่ก่อน เพ่ือแก้ปัญหาจะได้ เร่ง
ดำเนินการต่อไป 

  - การแต่งกายวันเข้าพรรษา ให้เป็นเสื้อขาวหรือผ้าไทย 
  - สำหรับเรื่องเสาไฟฟ้าไห้ไปติดต่อกับทางการไฟฟ้าก่อน เนื่องจากทางการไฟฟ้ามี

นโยบายหลังละ 75,000 บาท  สำหรับหมู่ที่ 2 ที่ได้ตี เรื่องกลับมาเนื่องจากเป็นการขอไฟฟ้า
ซ้ำซ้อน หากจะขอบ้านหลังใหม่ต้องมีข้านเลขท่ีใหม่  

รองประธานสภาฯ  - นายนพรัตน์ บุญคุ้ม ในเรื่องรถรับส่งนักเรียนผู้สูงอายุ ทางหมู่ที่ 18 ฝากนักเรียนมา
ขึ้นรถกับหมู่ที่ 15 ได้ 

รองนายก อบต.  - นายทวีศักดิ์ ถาพร  ในเรื่องรถรับส่งนักเรียน ต้องรอให้รับส่งนักเรียน ศพด.ก่อน 
รอบสายจะไปรับนักเรียนผู้สูงอายุให้รวมกลุ่มกันที่จุดเดียว 

ส.อบต. หมู่ที่ 1   - นายวสันต์ หงษาบาล ขอสอบถามจำนวน 3 เรื่อง 
   1.เรื่องการที่ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนไปโนนส้มโฮง 

ไม่ได้มีการแจ้งทางสมาชิกให้รับทราบก่อนเข้าดำเนินการ 
   2.โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 จากบ้าน

นางพานรอง อินทร์สอนถึงบ้านนางประสิทธิ์ เหง้าพรหมมินทร์ เนื่องจากชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อน ท่ออุดตัน สอบถามมาว่าจะดำเนินการช่วงไหน 

     3.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1 ไม่เพียงพอ คงเหลืออีก 29 ตัว 
นายก อบต.  - นายอภิศักดิ์ พรมโท ต้องขออภัยสำหรับเรื่องโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตร บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 1 ถนนไปโนนส้มโฮง ทางผู้รับเหมาได้ประสานมาแล้ว แต่
ไม่ได้ประสานต่อ 

  - สำหรับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 จะเร่ง
ดำเนินการหาผู้รับเหมาในการดำเนินการ 

  - สำหรับเรื่องวัคซีน การสำรวจอาจจะเป็นการตกหล่น ต้องขออภัย และจะแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
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ส.อบต. หมู่ที่ 8  - นางปทุมวัน ศิริเลี้ยง ขอหารือการลำดับโครงการในแผนฯ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง วางไว้ปี 2566 ตอนแรกว่าจะหารือกับประชาคมหมู่บ้านก่อน ให้เปลี่ยนแปลงดำเนินการ
รางระบายน้ำและฝาปิด ไม่ทราบสามารถปรับได้หรือไม่ และฝากเรื่องฝาปิดท่อระบายน้ำ ข้าง
บ้านผู้ใหญ่บ้านด้วย 

รองนายก อบต.   - นายทวีศักดิ์ ถาพร ในเรื่องโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชาวบ้านได้เร่งดำเนินการมา
จึงต้องดำเนินการในส่วนนี้ก่อน ในส่วนของฝาปิดจะเร่งดำเนินการอีกครั้ง 

รองนายก อบต.   - นายอนงค์ เหง้าพรหมมินทร์ ในส่วนของโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมรางระบาย
น้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 จะเร่งดำเนินการ  

   - ขอแนะนำเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้า ให้ถ่ายภาพ และนำส่งที่กองช่าง การไฟฟ้า 
ส.อบต. หมู่ที่ 2   - นายเสถียร แดนเงิน ขอหารือเนื่องจากทาง โรงเรียนเสอเพลอโนนสวรรค์ ได้ขอ

ความอนุเคราะห์กลอง เนื่องจากใกล้จะถึงการแข่งขันกีฬากลุ่ม 
   - ได้รับแจ้งจากตำรวจชุมชน ขอความอนุคราะห์รถส่งผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดรักษา 
   - ขอเสนอเรื่องงานแห่เทียนเข้าพรรษา อยากให้มีการรำนำขบวนรถแห่โดยเจ้าหน้าที่

ของ อบต.เสอเพลอ 
นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท สำหรับ โรงเรียนเสอเพลอโนนสวรรค์ ที่ได้ขอความอนุเคราะห์

กลอง ขอมอบให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง 
หัวหน้าสำนักปลัด   - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ ขออนุญาตตอบตามหลักการคือโรงเรียนอยู่ในสังกัดขอ 

สพฐ. หากงบประมาณไม่เพียงพอ สามารถของบได้ที่ สพฐ. และหลายโรงเรียนที่มีความ
ประสงค์ให้ อบต.จ้างคุณครูให้ หรือช่วยสอนนักเรียนแต่ทาง อบต.ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ 
เนื่องจาก ต้องดู ศพด.ในสังกัดก่อน หรือหากต้องการให้ อบต.อุดหนุน ต้องมีหนังสือรับรองจาก 
สพฐ ว่าไม่มีงบประมาณ จึงจะสามารถดำเนินการได้ 

นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท การดำเนินการต่างๆ ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ อบต.
สามารถดำเนินการได้ สำหรับเรื่องการรำนำขบวนต้องไว้โอกาสหน้า เนื่องจากระยะเวลา
กระชั้นชิด ในเรื่องรถตำรวจชุมชน อบต.มีรถกู้ชีพกู้ภัยสามารถทำเป็ นหนังสือมาขอความ
อนุเคราะห์ได้ 

   - สำหรับเรื่องรถของตำรวจชุมชน เนื่องจากไม่ใช่อำนาจหน้าที่การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่สามารถจัดหาให้ได้ 

รองประธานสภาฯ  - นายนพรัตน์ บุญคุ้ม ขอสอบถามเรื่องการศึกษาดูงาน 
นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท ขอหารือในช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อน 
ส.อบต. หมู่ที่ 9  - นายกฤษณะ แก้วเจริญ ขอหารือเรื่องความต้องการถังขยะ เนื่องจากถังขยะเก่า

ชำรุด จะแก้ปัญหาอย่างไร สามารถใช้ข้อมูลเก่าได้หรือไม ่
นายก อบต.  - นายอภิศักดิ์ พรมโท สามารถใช้ข้อมูลเก่าและเพ่ิมเติมข้อมูลใหม่ได้ ในการบริหาร

งบประมาณในการจัดหาถังขยะจะหารือกันอีกครั้ง 
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ประธานสภาฯ          - นายถวิล อินทะโสม ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ          - นายถวิล อินทะโสม ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้

เข้าร่วมประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันนี้กันอย่างพร้อมเพรียง และหวังเป็น
อย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม  -  เวลา  15.00  น. 
 
 

 ว่าที่ร้อยโท   กฤดากร  อึ่งสะกาว ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
     (กฤดากร  อึ่งสะกาว) 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
 

      คณะกรรมการตรวจรายงาน  
 
ลงชื่อ     สุพัตรา พิพิธ  ผู้ตรวจ 

( นางสุพัตรา พิพิธ ) 
 

ลงชื่อ    ชูศักดิ์ แสนเสนา ผู้ตรวจ 
 ( นายชูศักดิ์ แสนเสนา ) 
 
ลงชื่อ      สมศักดิ์ เหลาสิงห์ ผู้ตรวจ 
 ( นายสมศักดิ์ เหลาสิงห์ )   
 
      ( ลงชื่อ )     ถวิล อินทะโสม ผู้รับรองรายงานการประชุม
        ( นายถวิล อินทะโสม )    
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
    รับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสมัย  สามัญ    สมัย  3   ครั้งที ่   1     .    
          วันที่ 18 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 . 


